

สรุปสาระสำคัญจากการประชุมคณะกรรมการนโยบาย
องค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย (ส.ส.ท.) ครั้งที่ ๑๘/๒๕๖๖
 วันที่ ๒๑ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๖ ณ ห้องประชุมผู้บริหาร ชั้น ๔ อาคารอำนวยการ
 องค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย (ส.ส.ท.)

เรื่อง	สรุปสาระสำคัญ/ข้อสังเกต/มติที่ประชุม
๑. คณะกรรมการนโยบายแสดงความยินดีในโอกาสละคร “จากเจ้าพระยาสู่อิรวดี” ได้รับรางวัลนาฏราช	<p>คณะกรรมการนโยบายแสดงความยินดีกับผู้ผลิตและทีมงานละคร “จากเจ้าพระยาสู่อิรวดี” ในโอกาสที่ได้รับ “รางวัลนาฏราช ครั้งที่ ๑๔ ประจำปี ๒๕๖๕” จำนวน ๕ รางวัล ได้แก่ รางวัลละครยอดเยี่ยม, รางวัลบทโทรทัศน์ยอดเยี่ยม, รางวัลทีมนักแสดงยอดเยี่ยม, รางวัลเครื่องแต่งกายยอดเยี่ยม และรางวัลกำกับภาพยอดเยี่ยม</p> <p>ในการนี้ ไทยพีบีเอสจะนำละครมาออกอากาศซ้ำ โดยจะเริ่มในวันที่ ๒๙ กันยายน ศกนี้ เพื่อให้ทันต่อกระแสตอบรับและขณะนี้อยู่ในระหว่างการจัดทำคำบรรยายภาษาอังกฤษเพื่อเตรียมเผยแพร่ในช่องทางอื่นให้กว้างขวางมากขึ้น</p>
๒. การหารือพูดคุยกับตัวแทนมูลนิธิองค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย	<p>เมื่อวันที่ ๒๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๖ ตัวแทนคณะกรรมการนโยบายได้หารือพูดคุยกับตัวแทนคณะกรรมการมูลนิธิองค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทยในเรื่องการดำเนินงานร่วมกัน และได้รับทราบว่าจะมีการสรรหากรรมการมูลนิธิทดแทนกรรมการที่จะครบวาระในเดือนกันยายน ๒๕๖๖</p>
๓. สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน (สตง.) มีหนังสือแจ้งความเห็นเพิ่มเติมต่อสรุปรายงานการหรือแนวทางการสร้างความมั่นคงและยั่งยืนของ ส.ส.ท.	<p>ที่ประชุมรับทราบเรื่องที่ สตง.มีหนังสือแจ้งความเห็นเพิ่มเติมของ สตง.ต่อร่างรายงานสรุปประเด็นแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับการขยายงานและการลงทุนในอนาคตของ ส.ส.ท. ที่มีการหารือร่วมกันระหว่าง สตง. กับ ส.ส.ท. เมื่อวันที่ ๒๑ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ พร้อมทั้งมอบหมายให้ผู้เกี่ยวข้องรับไปพิจารณาดำเนินการต่อไป</p>
๔. การติดตามการดำเนินงานตามนโยบายการกระจายอำนาจไปสู่ภูมิภาค	<p>ที่ประชุมเห็นควรให้มีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นร่วมกันระหว่างคณะกรรมการนโยบาย, ฝ่ายบริหาร, ผู้แทนศูนย์ภูมิภาค และภาคีเครือข่ายสื่อสาธารณะภูมิภาคและเครือข่ายสื่อสาธารณะท้องถิ่น ในเดือนมีนาคม ๒๕๖๗ เพื่อติดตามการดำเนินงานตามนโยบาย ส.ส.ท. เรื่องการกระจายอำนาจไปสู่ภูมิภาคให้สอดคล้องและเหมาะสมกับบริบทและศักยภาพขององค์กร</p>
๕. ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA) ของ ส.ส.ท. ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖	<p>ในปี ๒๕๖๖ ส.ส.ท.ได้เข้าร่วมประเมิน ITA เป็นปีที่ ๕ มีหน่วยงานของรัฐเข้าร่วมประเมินทั้งสิ้น ๘,๓๒๓ หน่วยงาน โดยเมื่อวันที่ ๑๐ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๖ สำนักงาน ป.ป.ช. ประกาศผลคะแนนการประเมินปรากฏว่า ส.ส.ท.ได้ ๙๕.๘๑ คะแนน จัดอยู่ในระดับ “ผ่านดี” สูงกว่าคะแนนเฉลี่ยทั้งประเทศซึ่งอยู่ที่ ๙๐.๑๙ คะแนน</p> <p>ที่ประชุมเห็นว่าสำนักงาน ป.ป.ช.ได้พัฒนาเครื่องมือการประเมิน ITA เพื่อให้หน่วยงานภาครัฐใช้เป็นแนวทางในการสร้างความน่าเชื่อถือให้เหมาะสมมากขึ้น โดยเครื่องมือประเมินบางหัวข้อสามารถสะท้อนความจริงบางอย่างเพื่อนำไปปรับปรุงการทำงานให้ดีขึ้นได้ จึงมีข้อเสนอแนะให้ฝ่ายบริหารพิจารณานำตัวชี้วัดการประเมิน ITA ไปกำหนดเป็นตัวชี้วัดของ ส.ส.ท.เพื่อลดภาระของหน่วยงานภายใน และควรเพิ่มข้อเสนอแนะที่หน่วยงานสามารถนำไปปรับปรุงผลการปฏิบัติงานให้ดีขึ้นด้วย</p>

เรื่อง	สรุปสาระสำคัญ/ข้อสังเกต/มติที่ประชุม
๖. รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการนโยบาย และสรุปรายงานการประชุมคณะกรรมการนโยบาย	รับรองรายงานการประชุมและสรุปรายงานการประชุมคณะกรรมการนโยบาย ครั้งที่ ๑๗/๒๕๖๖ วันพฤหัสบดีที่ ๗ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๖ ตามเสนอ

หมายเหตุ ในการประชุมครั้งนี้ คณะกรรมการนโยบายมีการประชุมเป็นวาระลับ ๒ เรื่อง ดังนี้

๑. รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการนโยบาย ครั้งที่ ๑๗/๒๕๖๖ วันพฤหัสบดีที่ ๗ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๖ ส่วนที่เป็นวาระลับ
๒. พิจารณาคณสมบัติ (เบื้องต้น) ผู้ทรงคุณวุฒิที่ได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการบริหารอื่น

องค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย